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________________ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๔ คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๘  คน  (ลาการประชุม) 
 
 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ  

คนที่สอง ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 
เรื่องท่ีพิจารณา 
มาตรา ๓๑   พิจารณางบประมาณหน่วยงานของศาล 

       1. ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 
       2. ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

        3. ส ำนักงำนศำลปกครอง  
มาตรา ๓๒    พิจารณางบประมาณขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 

     4. ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
     5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
     6. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
     7. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
         ส ำหรับกองทุนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
     8. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
     9. ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

     10. ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด   
มาตรา ๓๓    พิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       11. เมืองพัทยำ 
มาตรา ๓๔     พิจารณางบประมาณของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

   12. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
   13. ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ 

              14. กองทุนเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
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ผลการพิจารณา 
 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ             ๒๒๗,๑๕๔,๒๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                              -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - เหตุใดหน่วยงานของศาลจึงมีการตั้งงบวิจัยแยกจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม การวิจัยของศาลไม่เข้าเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงสามารถตั้งงบประมาณแยกจากงบเพ่ือการ
วิจัยของ สกสว. ได้ เหตุใดหน่วยงานจึงไม่ด าเนินการวิจัยเอง  
 - งบประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑.๕ ล้านบาท เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางโซเชียล อยาก
ทราบว่ามีผู้ติดตามจ านวนเท่าใด 
 - ค่าใช้จ่ายในการดูงานต่างประเทศงบประมาณ จ านวน ๗ ล้านบาทเศษ กลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาทต่อคน เป็นหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือผู้เข้าร่วมต้องจ่ายเพ่ิมเติมเอง 
และมีเงินอุดหนุนจากศาลรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่  

- สถานะของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดศาลหรือหมวดขององค์กรอิสระ หน่วยงานมีสถานะ
เป็นองค์กรใดในรัฐธรรมนูญ 

- บทบัญญัติรัฐธรรมนูญก าหนดให้การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย แต่รัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีการบัญญัติให้การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย ทั้งนี้ มีกฎหมายจ านวนมากที่ออกรัฐธรรมนูญที่ผู้ร่างไม่ได้มาจากตัวแทนประชาชนการตีความตาม
กฎหมายที่ออกโดยผู้ที่ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนนั้น ควรมีการตีความกฎหมายภายใต้หลักการคุ้มครองสิทธิ และ
เสรีภาพของประชาชนเป็นส าคัญ 

- งบประมาณเพ่ิมขึ้นจ านวนมากเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ซึ่ง
เป็นงบผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอรับจัดสรรจ านวน ๙๐ ล้านบาท อนุกรรมาธิการมีการปรับลดตามงวดงาน
แล้วหรือไม ่

- สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการในโครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย  
เป็นหลักสูตรเพ่ือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์หรือไม่ การด าเนินการมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เมื่อ
พิจารณาจ านวนผู้เข้าร่วมและงบประมาณที่ใช้ต่อคนเท่ากับ ๑๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณดังกล่าวมีความคุ้มค่า
มากน้อยเพียงใด ผู้เข้าร่วมอบรมต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือสมทบด้วยหรือไม่  
 หน่วยงานตอบชี้แจง 

- ชี้แจงเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มีการแยกศาลออกเป็น ๒ หมวด ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๑๑ ว่าด้วยศาล
รัฐธรรมนูญ การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการแยกออกไปเป็นหมวดเฉพาะเป็นเพราะว่าในหมวด ๓ จะมีกฎหมายที่
บัญญัติให้ใช้ร่วมกันในหลาย ๆ เรื่องที่เป็นเรื่องที่มีความส าคัญโดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับเขตอ านาจ
ของศาล ทั้งนี้ สถานะของศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  

- ชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญฯ ที่มีการถอนกลับมานั้น เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่เสนอเป็นช่วงที่มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งในเวลาดังกล่าวศาลต้องปฏิบัติหน้าที่ศาลโดย
ต่อเนื่อง เมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้จึงมีการถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
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ส านักงานศาลยุติธรรม         ๗,๘๑๒,๕๒๔,๗๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                                   -    บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานศาลยุติธรรม ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- สอบถามเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขเป็นเพราะเหตุใด  

- ในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมขอให้มีการเร่งรัดการพิจารณาให้มีความรวดเร็ว เพ่ือมุ่งให้ความ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นส าคัญ และในการพิจารณามีหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือไม่ 
อย่างไร  
 หน่วยงานตอบชี้แจง 

- ชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินและการบันทึกรายการบัญชีต่าง ๆ จะจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสสารให้กับ
กรรมาธิการผู้สอบถาม 

- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินคดีให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจุบันหน่วยงานมีการ
ด าเนินการโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักส าคัญเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นส าคัญ  

- การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมมีการค านึงถึงความเป็นอิสระในการพิจารณาของศาลนั้น เป็น
หลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลยุติธรรมนั้นมีการค านึงถึ งหลักความอิสระ
อย่างเคร่งครัดทั้งภายในคือจะมีระบบตรวจสอบกันเองงและภายนอกจะเป็นการพิจารณาคดีที่ปราศจากการ
แทรกแซงของบุคคลภายนอก    

 
ส านักงานศาลปกครอง           ๕๔๔,๑๕๒,๗๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                               -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานศาลปกครอง ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอให้หน่วยงานด าเนินการเร่งรัดการด าเนินคดี เพ่ือไม่ให้กระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของประชาชนซึ่ง
เป็นคู่กรณี  

- งบประจ าของหน่วยงานมีจ านวนที่สูงมาก หน่วยงานมีแนวทางในการปรับลดงบประจ าของหน่วยงาน
หรือไม่ อย่างไร  
 - การก าหนดค่าเบี้ยประชุมของศาลปกครอง มีการของบประมาณไว้หรือไม่ และขอไว้จ านวนเท่าไหร่ 
 - อัตราส่วนการพิจารณาคดีท่ีแล้วเสร็จของหน่วยงานเท่ากับ ๑ ใน ๓ ของจ านวนคดีที่มีอยู่ เพราะเหตุใด
ถึงพิจารณาคดีได้เท่านี้ 
 - งบผูกพันใหม่การสร้างอาคารที่พักตุลาการและข้าราชการที่จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๑๒๙ ล้านบาท 
เป็นงบประมาณที่สูงอยากทราบรายละเอียดการด าเนินการในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว  
 - อยากทราบปริมาณคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีจ านวนมากน้อยเพียงใด และคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ
มีจ านวนเท่าใด คดีแต่ละประเภทมีสัดส่วนจ านวนเท่าใด คดีที่ค้างพิจารณาจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน
หรือไม่ อย่างไร การบังคับคดีที่ไม่เป็นไปตามค าวินิจฉัยหน่วยงานแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร มีการติดตามผลการ
บังคับคดีหรือไม ่อย่างไร  
 - อยากทราบว่าศาลปกครองภูมิภาคมีจ านวนเท่าใด การก่อสร้างอาคารศาลปกครองในส่วนภูมิภาคมี
ความคุ้มค่าหรือไม่ ส่วนศาลปกครองที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลควรให้ความดูแลสวัสดิการด้านต่าง ๆ ด้วย  



๔ 
 

 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ศาลปกครองมีการเร่งรัดการด าเนินคดีให้รวดเร็ว ผู้พิพากษา ๑ คน รับผิดชอบคดี ๑๓๓ คดี มีการ
ก าหนดกรอบมาตรฐานในการพิจารณาคดี ดังนี้  คดีทั่วไป ระยะเวลา ๑-๒ ปี คดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะเวลา ๑ ปี คดีบริหารบุคคล ระยะเวลา ๑ ปี คดีฉุกเฉินใช้ระยะเวลา ๗ วัน 
 - การอบรมท าให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
 - มีการจัดท าพ้ืนที่การเรียนรู้เรื่องการยื่นฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ปัจจุบันการ
ด าเนินการยื่นฟ้องผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ลดปริมาณการใช้บุคลากรน้อยลง สถิติการฟ้องร้องคดีผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  มีการลงทะเบียนการยื่นฟ้อง จ านวน ๕๒๐ คดี ยื่นฟ้อง
แล้ว ๒๒๐ คดี พิจารณาแล้วเสร็จ ๖๙ คดี คดีท่ีใช้เวลาน้อยที่สุดใช้เวลา ๑ วัน ใช้เวลามากท่ีสุด ๑๐๗ วัน  
 - กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถรับเรื่องของประชาชนได้ หน่วยงานจะมีพนักงานปกครองให้ค าปรึกษาและ
มีการส่งเสริมและให้พนักงานปกครองหาความรู้เพ่ิมเติม และประสานงานต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - สัดส่วนของคดีปกครอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  คดีการบริหารงาน จ านวน ๒๘,๒๕๖ คดี คิด
เป็นร้อยละ ๒๓.๕๗ คดีเวนคืน ละเมิด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 
๑๘,๙๔๘ คดี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๐ คดีพัสดุ สัญญา จ านวน ๑๗,๑๓๕ คดี คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๙ คดีการ
คมนาคม จ านวน ๕,๓๐๒ คดี  
 - ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีหลักสูตรการอบรมหน่วยงานไม่มีการอบรมตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙  
 - คดีน าเข้า ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๖๗,๘๙๐ คดี คดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ ๑๓๙,๘๑๐ คด ี
 - ชี้แจงเกี่ยวกับการสร้างศาลปกครองในส่วนภูมิภาค ๑๔ แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ 
สุพรรณบุรี ระยอง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา สงขลา นครศรีธรรมราช ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ที่ยังไม่
เปิดท าการ จ านวน ๕ แห่ง หน่วยงานได้มีการค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน ค านึงถึงความคุ้มค่าของคดี และมี
การดูแลบุคลากรที่อยู่ในส่วนภูมิภาคอย่างดีมาตลอด 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับบ้านพักเป็นรายการผูกพันเดิมก่อสร้างบ้านพักจ านวน ๗ แห่ง ในส่วน การก่อสร้าง
บ้านพักจ านวน ๑๒๙ ล้านบาท  ที่จังหวัดนครสวรรค์ที่มีราคาสูงนั้น เป็นบ้านพักและอาคารชุด 
 -  ชี้แจงกรณีค่าเบี้ยประชุมหน่วยงานได้มีการแปรญัตติเพิ่มเติม 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 

- นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเจ็ด ขอรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานของ
ศาลที่จังหวัดยะลาว่ามีจ านวนอยู่เท่าใด และคดีที่จังหวัดยะลามีอยู่จ านวนเท่าใด 

 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน               ๖๗๓,๓๘๗,๖๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                              -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- สอบถามเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ กรณีที่
หน่วยงานบางหน่วยไม่ได้ส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของ สตง. เพ่ือประกอบการพิจารณา
งบประมาณของคณะกรรมาธิการเป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ อย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ เกี่ยวกับการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยก าหนดเป้าหมายผลผลิตจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการ
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ส่งเสริมจ านวน ๒,๕๐๐ หน่วยงาน เหตุใดไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไว้ จ านวนหน่วยงานที่ ได้รับการ
ส่งเสริมมีความครอบคลุมหรือไม่ มีกระบวนการในการตรวจสอบอย่างไร 

- สอบถามเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีงบประมาณเหลือจ่ายใน
ทุกปี เงินดังกล่าวน าไปใช้เพ่ือการใด ทั้งนี้ การจ่ายเงินกองทุนในลักษณะจัดสรรเป็นงวดท าให้การใช้ จ่าย
งบประมาณในส่วนของกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ภารกิจของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้จ่ายเป็นภารกิจที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ ซึ่งหน่วยงานต้องด าเนินการตรวจสอบส่วนราชการทั้งหมด งบประมาณที่ได้รับมีจ านวนที่ไม่
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ทั้งนี้ บุคลากรของหน่วยงานหนึ่งคนต้องตรวจสอบการใช้จ่ายประมาณ ๑๐๔ เรื่อง ถือ
เป็นโครงสร้างที่ไม่มีความสมดุลทั้งในด้านงบประมาณและภารงาน หน่วยงานมีแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร  

- มีวิธีการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณและน าเงินนอกงบประมาณเข้ามาสู่ระบบงบประมาณอย่างไร 
ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบเชิงรุก มีระบบให้หน่วยงานด าเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องตามขั้นตอนก่อนตรวจสอบ 
เพ่ือเป็นการลดขั้นตอน ลดปัญหาการทุจริต ได้มากน้อยเพียงใด มีแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการด าเนินการตรวจสอบได้หรือไม่  

- ขอให้หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณของรัฐวิสาหกิจและกองทุนที่ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล เนื่องจากมีเงินนอกงบประมาณจ านวนมาก 
 - กรณีรำยงำนผู้ตรวจสอบบัญชีควรเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะได้  ตลอดจนเอกสำรเกี่ยวกับเงินแผ่นดิน
ทั้งหมดท่ีส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ดูแล 
 - กรณีรัฐวิสำหกิจสำมำรถจ้ำงผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลมำตรวจสอบบัญชี 
ได้แต่เนื่องจำกมีรัฐวิสำหกิจบำงรำยที่มีหน่วยงำนของรัฐถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เช่น บริษัท RTA 
Entertainment ที่กองทัพบกถือหุ้นอยู่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ผู้ตรวจบัญชีเป็นของบริษัทเอกชนทั่วไปไม่ใช่ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจ และเพราะเหตุใดงบการเงินของกองทัพบกส านักงานตรวจเงินแผ่นดินถึงเลือกแค่
เพียงสถานพยาบาลกับสถานศึกษา 
 - กรณีที่มีกำรตั้งผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดเรื่องของจ ำนวนรำยงำนกำรเงินของรัฐที่มีกำรแสดงควำมเห็นแบบ
ไม่มีเงื่อนไขไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ เป็นกำรตั้งเพ่ือแรงจูงที่ผิดหรือไม่ที่จะแสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 
 - กรณีตัวชี้วัดขอให้พิจำรณำจำกประสิทธิภำพคือจ ำนวนงำนที่ตรวจเงินแผ่นดินต่อทรัพยำกรที่ใช้หรือ
จ ำนวนบุคคลเมื่อเทียบกับผู้ตรวจสอบบัญชีภำคเอกชน ซึ่งจะเป็นกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสมกว่ำ 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - กรณีกำรตรวจรำยงำนกำรเงิน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๘ 
ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ท าตามมาตรฐานบัญชีที่กระทรวงกำรคลังเป็นผู้ก ำหนด และมำตรำ ๗๐ ก ำหนดว่ำให้
ส่งสิ้นปีงบประมำณและให้ท ำรำยงำนกำรเงินส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน และ
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ซึ่งท าให้ภารกิจตรวจรายงานการเงินของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ิมขึ้น ซึ่งแต่เดิมไม่ได้มีกฎหมายบังคับโดยใช้การประเมินความเสี่ยงและเลือก
ตรวจหน่วยงานต่างๆ จ านวน ๓,๐๐๐ กว่าหน่วย และหลังจากท่ีมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ต้องตรวจสอบหน่วยงานให้แล้วเสร็จจ านวน ๘,๓๖๘ หน่วย จึงต้องมีการปรับโครงสร้างในการปรับ
บุคลากรในส่วนการตรวจสอบเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันเวลา โดยส่ วนใหญ่จะตรวจสอบ
ได้ประมาณ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ เสร็จตามเวลาที่ก าหนดและมีส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เสร็จตามเวลาเนื่องจาก
หน่วยงานต่างๆ ส่งรายงานการเงินล่าช้าหรือมีบางหน่วยงานที่ไม่ส่ง  
 - กรณีรายงานการเงินที่แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ ประกอบด้วย แบบไม่มี
เงื่อนไข แบบมีเงื่อนไข ไม่ถูกต้อง และไม่แสดงความเห็น ซึ่งลักษณะรายงานการเงินที่ถูกต้องที่รับรองอย่างไม่มี
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เงื่อนไขเป็นรายงานการเงินที่มีความเชื่อถือได้ถูกต้องตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ส่วนการแสดงความเห็น
แบบมีเงื่อนไขเมื่อได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าในการด าเนินการจัดท าข้อมูลทางการเงินหรือการใช้จ่ายเงิน
บางส่วนของงบการเงินพบว่าไม่ถูกต้องจะแสดงเงื่อนไขไว้ว่ามีรายการใดที่ไม่ถูกต้อง แต่หากว่ามีส่วนส าคัญเป็น
ส่วนใหญ่ของงบการเงินจะแสดงความเห็นว่าไม่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องไปด าเนินแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนไม่แสดงความเห็น
มีหลายรายการที่ตรวจสอบแล้วไม่มีข้อมูลให้ตรวจสอบก็ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีแสดง
ความเห็นว่าไม่ถูกต้องแต่เดิมไปการตรวจสอบและให้หน่วยงานไปด าเนินการ แต่ปัจจุบันต้องการให้ทุกหน่วยงานมี
การด าเนินงานที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นตลอดจนให้ค าแนะน าในการแก้ไข โดยตั้งเป้าหมายในภาพรวมว่ารายงานการเงิน
ของทุกส่วนราชการตรวจแล้วรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขทั้งหมดจะแสดงถึงความโปร่งใสของประเทศได้  รวมไปถึง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย ซึ่งต้องด าเนินการอย่างตรงไปตรงมาและจะไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องท า
ให้ได้ตามตัวชี้วัดแล้วรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข หากไม่มีเงื่อนไขแล้วยังไม่ถูกต้องก็ยังต้องแสดงความเห็น เช่น งบ
การเงินของกองทัพบก หากไม่ถูกต้องก็แสดงว่าไม่ถูกต้อง 
 - กรณีงบการเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีรายการรายได้แผ่นดิน จ านวน ๙ ล้านกว่าบาท  
ที่ไม่อยู่ในงบประมาณของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากเป็นค่าปรับ ค่าขายทรัพย์สินต่างๆ ที่หมดอายุการ
ใช้งานแล้วต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งมีหมายเหตุไว้ว่าคงเหลือ ๕.๖ ล้านบาท 
 - กรณีพันธกิจและผลสัมฤทธิ์ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีการประเมินหน่วยงานที่มีการรักษาวินัย
การเงินการคลัง และต้องการเห็นผลการประเมินว่าหน่วยงานมีวินัยการเงินการคลัง โดยมีเป้าหมายโดยรวม
ทั้งหมดคือ ๘,๐๐๐ กว่าหน่วย ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นในการน าร่องไว้ในปีแรกจ านวน ๒,๕๐๐ หน่วย คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล และเมื่อได้มีการตรวจสอบและเสนอแนะมีการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับหน่วยงานต่างๆ แล้วนั้น จะมีการประเมินว่าได้ด าเนินการได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 
 - กรณีที่ตรวจพบแล้วมีข้อบกพร่องจะด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร โดยเมื่อมีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินไปแล้วนั้น 
หำกด ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับแต่ไม่เกิดควำมเสียหำยจะแจ้งหน่วยงำนเพ่ือให้
ปรับปรุงให้ถูกต้อง แต่ถ้ำพบกำรด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับแล้วเกิดควำมเสียหำย
จะแจ้งให้หน่วยงำนตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบทำงด้ำนละเมิดหรือด ำเนินกำรทำงวินัยโดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ด ำเนินกำรและหำกหัวหน้ำส่วนไม่ด ำเนินกำรจะมีโทษปรับทำงปกครองที่เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดินพิจำรณำว่ำเมื่อได้แจ้งไปแล้วนั้นต้องด ำเนินกำรและผลกำรด ำเนินเป็นอย่ำงไรต้องเป็นไปตำม
กระบวนกำรที่ก ำหนด 
 - กรณีกองทุน ในส่วนของพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มำตรำ ๖๙ วรรคสำม ก าหนดว่า “ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิก
งบประมาณ ต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้
กรมบัญชีกลาง สั่งจ่ายเงินให้แก่ส านักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีที่ส านักงานมีความ
จ าเป็นต้องใช้ เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่ส านักงานร้องขอ” 
 - กรณีกำรตรวจสอบเงินนอกงบประมำณที่ขอให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจสอบว่ำมี
จ ำนวนเงินนอกงบประมำณมำกนอ้ยเพียงใด ซึ่งได้ข้อมูลจำกเอกสำรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณจะมี
ข้อมูลเงินนอกงบประมำณของหน่วยงำนต่ำงๆ งบประมำณจ ำนวน ๔ ล้ำนล้ำนบำท โดยในภำพรวมส่วน
หนึ่งเป็นเงินงบประมำณของแผ่นดินซึ่งเป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินที่ต้องไปตรวจสอบ ซึ่ง
นโยบำยในกำรตรวจสอบของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ก ำหนดกรอบในกำรน ำเรื่องดังกล่ำวมำพิจำรณำเงินนอก
งบประมำณด้วยโดยใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรเร่งกำรพิจำรณำในกำรตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
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 - กรณีกำรตรวจสอบงบประมำณได้ด ำเนินกำรตรวจสอบทั้งหมดในเรื่องกำรเยียวยำหรือกำร
ช่วยเหลือต่ำงๆ ส่วนงบประมำณจ ำนวน ๔ แสนล้ำนบำท ที่มีกำรด ำเนินกำรโดยให้หน่วยงำนต่ำงๆ จัดท ำ
โครงกำรและของบประมำณมำ ได้มีกำรตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวโดยเฉพำะเนื่องจำกในหลำย
โครงกำรเป็นโครงกำรที่คล้ำยกับโครงกำรที่ ได้ เคยมีกำรตรวจไปแล้วและพบว่ำมีข้อบกพร่อง  
จึงได้น ำเสนอข้อบกพร่องดังกล่ำวไปยังหน่วยงำนที่ได้รับพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเงินกู้ในส่วนนี้เพื่อให้
ด ำเนินกำรให้ถกูตัง้แต่ตน้ และในแผนกำรด ำเนินกำรของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กระบวนกำรในกำรจัดท ำโครงกำร
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะมีกำรตรวจสอบไปด้วยและหลังจำกปี พ .ศ. ๒๕๖๔ จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ทั้งหมด และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะด ำเนินกำรตรวจสอบในเรื่องผลสัมฤทธิ์ว่ำโครงกำรต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรไป
แล้วปรำกฏผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่อย่ำงไร 
 - กรณีเงินนอกงบประมำณของรฐัวสิำหกจิและกองทุนที่เปน็นติิบคุคลไดม้ีกำรตรวจสอบอยู่แล้ว แต่
เนื่องจำกกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคลมีจ ำนวนมำกจึงใช้วิธีในกำรสุ่ มตรวจ ส่วนกรณีรัฐวิสำหกิจที่ขอ
งบประมำณและมีก ำไรหรือผลขำดทุน ซึ่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินมีนโยบำยว่ำกำรตรวจรำยงำนกำรเงิน
และวิเครำะห์งบกำรเงินว่ำมีควำมเสี่ยงในส่วนใดบ้ำงเพ่ือแจ้งไปยังหน่วยงำนว่ำข้อมูลใดที่มีปัญหำและมี
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 - กรณีรัฐวิสาหกิจและกองทุนหมุนเวียนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจ 
แต่ขณะนี้จะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีไปตรวจ ในภาพรวมนั้นมีเป้าหมายโดยรวมทั้งหมดคือ ๘,๐๐๐ กว่าหน่วย  
เป็นภารกิจที่มากจึงท าให้การตรวจสอบในส่วนอ่ืนน้อยลง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาว่าภายใต้กรอบ
บุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดจะด าเนินการอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และในการปฏิบัติ
หน้าที่ในส่วนอ่ืนต้องสามารถด าเนินควบคู่ไปด้วย ซึ่งในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๗๑ ก าหนดว่า “ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ  รายงานผลการตรวจสอบตาม
นโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด” ซึ่งจะดูว่าหน่วยงานใดบ้างที่
เห็นชอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมาด าเนินการได้โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติการจัดตั้ง ซึ่งได้หน่วยงานมา
จ านวน ๑๓๕ หน่วย ที่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน โดยในการตรวจสอบรายงาน
การเงินของผู้ตรวจสอบบัญชีที่รับรองงบประมาณของบริษัทเอกชนมีมาตรฐานที่สภานักบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ได้ควบคุมมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นส่วนที่ภาคเอกชนสามารถด าเนินการได้  ซึ่ง
จะแบ่งเบาหน้าที่ให้กับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ส่วนในการเห็นชอบหรือในการด าเนินการส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินด าเนินภายใน ๑๘๐ วัน แต่ภาคเอกชนต้องด าเนินการภายใน ๑๕๐ วัน และส่งรายงานมายัง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบความถูกต้องและประเด็นปัญหาก่อน ส่วนในการควบคุมคุณภาพได้หารือ
กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ในการควบคุมผู้ตรวจสอบบัญชี 
 - กรณีรำยงำนผู้ตรวจสอบบัญชีควรเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะได้ ซึ่งหลังจากท่ีตรวจสอบบัญชีและ
ส่งไปยังหน่วยงาน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูล แต่จะรับข้อเสนอไปว่าส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจะเป็นผู้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเองได้หรือไม่ 
 - กรณีตัวชี้วัดขอให้พิจำรณำจำกประสิทธิภำพคือจ ำนวนงำนที่ตรวจเงินแผ่นดินต่อทรัพยำกรที่ใช้หรือ
จ ำนวนบุคคล มีแผนที่ก าลังจะด าเนินการอยู่และจะน าไปด าเนินการต่อไป 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง      ๓๙๗,๗๑๐,๓๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                                   -    บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- สอบถามเกี่ยวกับกติกาการเลือกตั้งในปัจจุบันมีประเด็นที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  
- เหตุใดงบประมาณของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานมีการแปรญัตติขอรับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณของกองทุน
ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับพรรคการเมืองหรือไม่ มีแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- ขอให้หน่วยงานปรับปรุงฐานข้อมูลเขตเลือกตั้งหรือข้อมูลอ่ืนที่ ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลตามความเป็นจริง  

- หน่วยงานไม่ควรขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากในการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะ
มีการใช้สถานที่ราชการของส่วนราชการอ่ืนเพ่ือด าเนินการเลือกตั้ง ทั้งนี้ งบประจ าไม่ควรมีจ านวนที่สูงเกินไป
เนื่องจากจะเป็นภาระงบประมาณต่อไปในอนาคต  

- ขอให้หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงให้มีการลงคะแนนการเลือกตั้งในรูปแบบดิจิทัล  เพ่ือป้องกันปัญหา
การทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งนี้ การใช้รูปแบบการนับคะแนนแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเป็นอย่าง
มาก  

- ในการเลือกตั้งหน่วยงานควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาในพ้ืนที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยใน
การด าเนินการจัดการเลือกตั้งเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน 

- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณเพ่ือจัดสรรให้กับบุคลากรของหน่วยงานมีจ านวนที่สูงมาก เป็นองค์กรที่
ไม่ได้มีภารกิจตลอดเวลาแต่งบบุคลากรสูงมาก ทั้งนี้ ในช่วงไม่มีการเลือกตั้งในช่วงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง งบประมาณที่ได้รับน าไปใช้เพ่ือด าเนินการใด ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน
มากน้อยเพียงใด 

- สอบถามเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น คนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค
การเมืองต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในที่ประชุมพรรคการเมืองในขณะที่เลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร 

- หน่วยงานควรมีการทบทวนพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย กล่าวคือ ควรปรับเปลี่ยนเป็นการเป็นสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้การ
เลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเป็นไปตามเจตจ านงของประชาชน   

ของหน่วยงานสอบถามเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  
 - กรณีตัวชี้วัดร้อยละของผู้มีสิทธิออกเสียงได้ถูกต้อง เนื่องจำกจ ำนวนบัตรเสียจะมีจ ำนวนประมำณ ๕ 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดว่ำจ ำนวนบัตรเสียจะต้องลดลงตำมล ำดับ ไม่ใช่เป็นกำรตั้งตัวชี้วัดเป็นเพียง
ร้อยละอย่ำงเดียว 
 - กรณีตัวชี้วัดเรื่องกำรด ำเนินสอบสวนคดีต่ำงๆ ให้แล้วเสร็จอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกบำงคดีด ำเนินกำรได้
อย่ำงรวดเร็วแต่บำงคดีที่แสดงหลักฐำนพร้อมแต่กระบวนกำรสอบสวนกลับด ำเนินกำรล่ำช้ำ 
 - กรณีกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งขำดควำมรู้เบื้องต้นในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งกระบวนกำรในกำรอบรม
อำจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่ จึงขอให้ใช้งบบุคลำกรในกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 
 
 



๙ 
 

 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - กรณีรำยงำนผู้ตรวจสอบบัญชีของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน จะส่งข้อมูลมำเป็นเอกสำรให้ในภำยหลัง
เนื่องจำกไม่ได้แนบมำ 
 - กรณีเงินกองทุนเพ่ือพัฒนำพรรคกำรเมืองที่ให้พิจำณำในข้อกฎหมำยว่ำจะของบกลำงได้หรือไม่นั้น 
เนื่องจำกมีผลกระทบกับพรรคกำรเมืองในบำงพรรค ส่วนระเบียบและประกำศในพรรคกำรเมืองขอไปด ำเนินกำร
พิจำรณำในข้อกฎหมำยและจะส่งข้อมูลมำเป็นเอกสำร 
 - กรณีสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ซึ่งในเขตเลือกตั้งหำกมีกำรยุบสภำ
ต้องกลับไปใช้พระรำชบัญญัติเลือกตั้งฉบับเต็มคือ ๑ เขตเลือกตั้งพรรคกำรเมืองต้องมีสำขำพรรคกำรเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ซึ่งต้องมีคนสมัครจ ำนวน ๑๐๐ คนขึ้นไปถึงจะสำมำรถตั้งตัวแทนพรรค
กำรเมืองประจ ำจังหวัดได้และสำมำรถส่งผู้ลงสมัครได้ และจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำในเขตเลือกตั้ งพรรค 
มีสมำชิกจ ำนวนเท่ำใดซึ่งไม่สำมำรถตรวจสอบได้ทำงออนไลน์จะด ำเนินกำรพิจำณำต่อไปว่ำสำมำรถให้พรรค
กำรเมืองสำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ 
 - กรณีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นต่ำงจำกกำรเลือกตั้งสมำชิกสมภำผู้แทนรำษฎรที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผู้จัดการเลือกตั้งซึ่งงบประมาณจะอยู่ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่กรณีการเลือกตั้งท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ซึ่งงบประมาณจะต้องตั้งอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หากมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะตั้งงบประมาณการจัดการเลือกตั้งที่งบประมาณจังหวัดนั้นๆ ใน
ส่วนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลเท่านั้น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ใช้งบประมาณจ านวน ๘๐๒ 
ล้านบาท แต่ไม่ปรากฏในงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เมื่อใดนั้นได้มีการประสานกับกระทรวงมหาดไทยว่าการ
เลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการใช้งบประมาณจ านวนมากเนื่องจากมีงบประมาณที่ ต้องใช้ในการสถานการณ์ในช่วง 
โรคโควิด 19 ซึ่งหน่วยเลือกตั้งต้องมีการกระจายออกไปจากเดิมโดยก าหนดให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 
๖๐๐ คน ต่อ ๑ หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ได้มีการแบ่งเขตในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ส่วนเทศบาล
ยังคงเหลืออีกไม่กี่จังหวัดที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ และในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 
ไม่ต้องแบ่งเขตเนื่องจากมีเขตการปกครองอยู่แล้ว ซึ่งหลักจากที่เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วหลัก
จากนั้น ๓ เดือน จะมีการเลือกตั้งของเทศบาล และหลังจากนั้น ๓ เดือนจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - กรณีการทุจริตการเลือกตั้งมีจ านวน ๒ ราย กรณีที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ใน
ส่วนการตัดสินโดยการใช้มติเสียงข้างมากในการให้ใบเหลือง ใบแดง หรือยกค าร้องต่างๆ ขึ้นอยู่กับในแต่ละคดี 
 - กรณีการลงคะแนนเลือกตั้งดิจิทัลซึ่งกฎหมายสามารถให้กระท าได้ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการใน
การศึกษา กรณีเครื่องลงคะแนนที่เลือกหัวหน้าพรรคในมีการพัฒนาตั้งแต่เป็นระบบสัญญาณอนาล็อกและปัจจุบัน
เป็นระบบดิจิทัลแต่เนื่องจากมีหน่วยเลือกตั้งจ านวน ๙๓,๐๐๐ กว่าหน่วย จึงต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งดูจากรายงานการศึกษาจะพบว่าประชาชนต้องการที่จะไปกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้ง
มากกว่าลงคะแนนด้วยระบบเครื่องดิจิทัล 
 - กรณีสัดส่วนกรรมการประจ าหน่วยโดยให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมจะน าไปพิจารณาต่อไป 
 - กรณีบุคลากรจ านวน ๒,๕๑๙ คน ซึ่งความเป็นจริงมีอยู่จ านวน ๒,๐๐๐ คนทั่วประเทศซึ่งเป็นจ านวนที่
ไม่มากโดยมบุคลากรตามจังหวัดต่างๆ มีอยู่เพียงจ านวน ๒๐ – ๓๐ คน 
 - กรณีในช่วงรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่าง ๕ ปีที่ผ่านมาบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งท าอะไรบ้างนั้น ซึ่งได้มีการปรับยุทธศาสตร์ในส่วนที่ท างานของคณะกรรมการการ



๑๐ 
 

เลือกตั้งในพ้ืนที่จังหวัดและส่วนกลางเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองโดยการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการให้องค์กรหรือหน่วยงานมีความรู้เรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อเสียงโดยผ่านกระบวนการสร้างจิตส านึกซึ่งให้ความส าคัญใน
เรื่องจิตส านึกเป็นอย่างมาก ตลอดจนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเพียง
อย่างเดียว ซึ่งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ .ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา 
๒๒ อนุมาตรา ๕ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาการเลือกตั้งในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 - กรณีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งขาดความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการอบรมก่อนที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่เพียง ๑ สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งจะพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 - กรณีตัวชี้วัดเรื่องกำรด ำเนินสอบสวนคดีต่ำงๆ ให้แล้วเสร็จอย่ำงรวดเร็วซึ่งต้องมีกระบวนการตรวจสอบ
หลักฐานว่าเป็นความจริงหรือไม่จึงต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 - กรณีที่ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายประกอบแล้วส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ส่วนในการให้ความเห็นหรือไม่นั้น ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการศึกษาและวิจัยเรื่องการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยผลการวิจัยมีถึงระบบการเลือกตั้งและปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการเลือกตั้งและได้รายงานผลการวิจัยต่อคณะกรรมาธิการ รวมทั้งในส่วนของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการให้
ตัวแทนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยรองเลขาธิการในแต่ละกลุ่มกิจการได้มาชี้แจงปัญหาและ
ข้อจ ากัดในกฎหมายในแต่ละฉบับต่อคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว 
 - กรณีที่มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศ
ผลการเลือกตั้งเมื่อใดและเป็นเพราะเหตุใดจึงใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากการประกาศผลคะแนนกับการประกาศ
ผลการเลือกตั้งต่างกัน ซึ่งการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งมีการประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และมี
การประกาศผลการเลือกตั้งวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๗ ก าหนดว่า “ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร
เชื่อว่า ผลการเลือกตั้ง เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 
หกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง” 
 - กรณีงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓๓๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ตั้งขอรับการ
จัดสรร แต่ได้รับการจัดสรรจ านวน ๑๒๙ ล้านบาท และถูกปรับลดในชั้นอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน ๔.๖๘ ล้านบาท โดยจะเป็นการก่อสร้างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด จ านวน ๒ แห่ง  
ที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ และจัดสร้างอาคารเก็บพัสดุในพื้นที่อีกจ านวน ๕ จังหวัด 
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 - กรณีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง คนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลที่
อยู่ในที่ประชุมพรรคการเมืองในขณะที่เลือกตั้งหรือไม่นั้น เนื่องจากในกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องอยู่ในที่
ประชุมพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมตามข้อบังคับของพรรคหรือหลักทั่วไปในการประชุมพรรค 
 ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
 - นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกคณะกรรมำธิกำร ขอให้พิจำรณำสลับปรับเปลี่ยนเจ้ำหน้ำประจ ำ
หน่วยเลือกตั้ง เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือควำมเกรงกลัวต่อผู้ที่ซื้อเสียงที่อยู่ประจ ำหน่วยเดิม 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบ ขอรายละเอียดรายการค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ภายใต้ผลผลิตการจัดการเลือกตั้งคุณภาพ จ านวน ๓๓๕ ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นรายการผูกพัน 

 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ๑๐๙,๕๖๓,๒๐๐     บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
ส าหรับกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐         บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในประเด็น
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- หน่วยงานมีแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการทั้งหมดที่มีอยู่แสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินหรือไม่ อย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริตของภาครัฐหรือไม่ อย่างไร  

- การด าเนินการของหน่วยงานในการแก้ปัญหาการทุจริต ควรมีการส่งเสริมการป้องกันการกระท า
ความผิดในภาครัฐในลักษณะการป้องกันมิให้มีการกระท าความผิด เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทลงโทษ การกระท าที่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว  
 - กรณี เรื่องที่ค้ำงกำรพิจำรณำและที่จ ำเป็นต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน ๓ ปี ตำมกฎหมำย  
ซึ่งกระบวนกำรที่จะท ำให้แล้วเสร็จจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 
 - กรณีของเอกสำรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ซึ่งหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงเป็นของกองทัพบกจ านวน ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ท าให้ความน่าเชื่อถือของผลการ
ประเมินลดลง หากมีการปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผลให้สะท้อนในเรื่องของความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้นจะท า
ให้ผลการประเมินของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับความน่าเชื่อถือจาก
ประชาชน 
 - การป้องการการทุจริตสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งสัดส่วนที่ใช้ในการอบรมสัมมนากับสัดส่วนในการใช้สร้างระบบที่จะท าให้ข้อมูลโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงสัดส่วนงบประมาณใหม่ เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการอบรมสัมมนา
มากกว่าการน าไปพัฒนาระบบ 
 - กรณีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งประเมิน
กองทัพบกไว้สูง และผู้ตรวจสอบบัญชีของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รายงานไว้ว่าหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
หมายเหตุที่ ๑๑ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงท าให้รายงานการเงินมิได้แสดงฐานะการเงินจ านวน ๓,๙๐๐ ล้านบาท ซึ่งหากส านักงานตรวจเงิน
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แผ่นดินกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมีการประสานและด าเนินการร่วมกัน ผลการประเมินของกองทัพบกคาดว่า
จะไม่ได้ผลการประเมินในระดับที่สูง  
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - กรณีเพรำะเหตุใดส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงท างาน 
ในหน่วยเดียวซึ่งควรให้หน่วยงำนอ่ืนมีส่วนร่วมด้วย ขอชี้แจงว่ำในกำรป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป็นหน้ำที่ของทุกภำคส่วน ซึ่งกำรด ำเนินงำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้แล้วเสร็จจะต้องมีเจ้ำภำพหลัก เนื่องจำกกำรท ำ
ควำมผิดมีทั้งทำงด้ำนอำญำและด้ำนวินัย ดังนั้น กำรปฏิบัติงำนในด้ำนวินัยหำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหน่วยงำนใด
กระท ำกำรทุจริต ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดสำมำรถด ำเนินกำรด้ำนวินัยได้ ในส่วนกำรท ำควำมผิดทำงด้ำนอำญำเป็น
หน้ำที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะด ำเนินกำร เนื่องจำกคดีทำง
อำญำเป็นกระบวนกำรยุติธรรมที่จะลงโทษเกี่ยวกับอิสรภำพของผู้ถูกกล่ำวหำ ซึ่งกำรรวบรวมหลักฐำนและกำร
ด ำเนินคดีต้องมีระเบียบและขั้นตอนจ ำนวนมำกและต้องมีควำมชัดเจน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีกำรปรับใหม่
โดยให้หน่วยงำนอีกหน่วยงำนหนึ่งมำด ำเนินกำรในคดีที่เป็นคดีย่อยโดยมีส ำนักคณะกรรมกำรและปรำมปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ ซึ่งจะรับคดีตั้งแต่ผู้ถูกกล่ำวหำที่เป็นอ ำนวยกำรต้นลงไป ซึ่งปัญหำในกำรแบ่งออกเป็นสองหน่วยงำน
แล้วนั้นท ำให้ไม่สำมำรถมองเห็นภำพรวมในกำรทุจริตทั้งประเทศได้ว่ำกำรทุจริตของประเทศเป็นกำรทุจริต
ประเภทใดและมีข้อมูลที่กระจัดกระจำยอยู่  ต่อมำในปี พ .ศ . ๒๕๖๐ คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกลับมาเป็นเจ้าภาพหลักดังเดิม แต่หากเป็นคดีที่ ไม่
ร้ายแรงสามารถมอบหมายให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ลักษณะของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปด ำเนินกำร
ได้ จึงท ำให้มีข้อมูลกำรทุจริตทั้งประเทศที่ท ำให้เห็นว่ำในปี พ .ศ. ๒๕๖๒ สำมำรถเก็บข้อมูลข้อกล่ำวหำและ
ร้องเรียนในกำรทุจริตได้จ ำนวน ๑๐,๓๘๒ คดี และน ำมำพิจำรณำว่ำในคดีที่มีควำมผิดน้อยสำมำรถส่งให้หน่วยงำน
อ่ืนรับไปด ำเนินกำรต่อเป็นจ ำนวน ๓,๓๐๑ คดี และต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับข้อกล่ำวหำและร้องเรียนในกำร
ทุจริตได้จ ำนวน ๗,๕๑๑ คดี และส่งไปยังหน่วยงำนอื่นด ำเนินกำรต่อจ ำนวน ๒,๒๑๙ คดี  
 - กรณียุทธศำสตร์ที่ให้ข้ำรำชกำรทั้งหมดยื่นแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินจ ำนวนกี่ปี ขอชี้แจงว่ำตำม
กฎหมำยมีกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินตำมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๑๐๒ ก ำหนดต ำแหน่งที่จะต้องยื่นตำมกฎหมำยยื่นต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่วนมำตรำ ๑๐๓ ก ำหนดเพ่ิมเติมว่ำมีต ำแหน่งใดบ้ำงที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
และมำตรำ ๑๓๐ ก ำหนดว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งอ่ืนๆ ที่ ไม่มีหน้ำที่ยื่นกับ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ให้ไปยื่นกับหน่วยงานของรัฐที่ตนเองสังกัด ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งปัญหำที่เกิดขึ้นคือ
หน่วยงำนใดจะเป็นเจ้ำภำพในกำรออกกฤษฎีกำ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไม่มีอ ำนำจในกำรออกพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะมีองค์กำรบริหำรงำนบุคคล ส่วนข้ำรำชพล
เรือนจะมีส ำนักงำน ก.พ. ในกำรออกกฎและระเบียบ เป็นต้น โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้เชิญหน่วยงานในการออกกฎและระเบียบต่างๆ มาประชุมและหารือและให้ใช้แบบฟอร์มในการยื่น
ทรัพย์สินและหนี้สินตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก ำหนด แต่จะมีบำงหน่วยที่ได้ด ำเนินกำรก ำหนด
รูปแบบด้วยตนเอง ซึ่งในประเด็นดังกล่ำวจะก ำหนดว่ำจะเชิญหน่วยต่ำงๆ มำร่วมประชุมเพ่ือก ำหนดรำยละเอียด
และในเบื้องต้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำมำรถก ำหนดต ำแหน่งระยะแรกท่ีคำดว่ำจะมีจ ำนวน ๗๐,๐๐๐ ต ำแหน่ง  
 - กรณีเรื่องร้องเรียนที่ค้ำงกำรพิจำรณำมีอยู่ จ ำนวน ๑๓,๒๐๒ เรื่อง ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้สองประเภท 
คือ เรื่องที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรตรวจสอบ จ ำนวน ๙,๘๙๕ เรื่อง และเรื่องที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรไต่สวน 
จ ำนวน ๓,๓๐๗ เรื่อง ซึ่งหำกด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จกฎหมำยก ำหนดว่ำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการ 
ป.ป.ช. พิจารณาด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่ามีการละเลยหรือไม่หากมีการละเลยให้ด าเนินการทางวินัย
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ต่อไป โดยกระบวนการที่จะให้ด าเนินการแล้วเสร็จตามที่กฎหมายกก าหนดซึ่งจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรายงาน
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบมารายงานความคืบหน้าในศูนย์ดังกล่าว ตลอดจนมีอนุกรรมการในการ
บริหารคดีในการก ากับและติดตามและให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนในการด าเนินคดีว่าจะแล้ว
เสร็จเมื่อใด 
 - กรณีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการประเมินอยู่  
๓ หลักเกณฑ์ คือ ๑.การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ๒.การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.สอบถามจากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในหน่วยงานว่ามีประสิทธิภาพใน
การบริการมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินเมื่อปี พ .ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงานจ านวน ๘,๒๙๙ หน่วยงาน ซึ่งมี
ตัวชี้วัดว่าหน่วยงานที่จะผ่านการประเมินจะต้องมีคะแนนการประเมิน ๘๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่ผลปรากฏว่า 
๒,๘๙๙ หน่วยงาน ที่เข้ารับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีแต่มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินพียง ๑๑ 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นเพราะเหตุใดซึ่งอาจเป็นความที่ไม่เข้าใจในการประเมินหรือมีปัญหาใน
หลักเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานเอง แต่ในปัจจุบันมีหน่วยงานอ จ านวน ๑,๓๐๓ หน่วยงาน ซึ่งได้มีบุคคลเข้า
ไปแสดงความคิดเห็นทั้งในหน่วยงานและบุคคลภายในและภายนอก ๑,๓๐๒,๕๓๘ คน  
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 

- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด ขอรายละเอียดเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงาน ป.ป.ช. ในแนวทางที่ ๓ ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีการด าเนินการตรวจสอบ
เบื้องต้นและไต่สวน ทั้งนี้ ขอรายละเอียดสรุปคดีที่มีความส าคัญที่หน่วยงานได้ด าเนินการในการปราบปรามการ
ทุจริตดังกล่าว   
 - นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบ ขอรายละเอียดรายงานฉบับเต็มของ
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตกรณีศึกษาการประมูลงานให้สิทธิ
ประกอบการจ าหน่ายปลอดอากร (Duty Free)  

 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    ๖๕,๕๖๙,๒๐๐        บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ           ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐       บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องการกลไกหรือเครื่องมือใดเพ่ือให้สามารถด ารงความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองได้ 
 - กรณีการดูแลสิทธินักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องข้อเสนอไปยังรัฐบาลเพ่ือแสดงจุดยืนและการมี
ส่วนร่วมในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีความเห็นอย่างไรกับประเด็นดังกล่าว 
 - ขอให้พิจารณาการเรียกร้องสิทธิของแรงงาน เช่น ลูกจ้างชั่วคราวของรัฐไม่อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ
ขอให้พิจารณามาตรฐานในการดูแลสิทธิของผู้ใช้แรงงานกรณีบริษัทเอกชนและขอให้มีการตั้งตัวชี้วัดใหม่ท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - ควรมีการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องกรณีมีการรายงานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยควรมีการเข้า
ไปช่วยเหลือกรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 - ขอให้รายงานเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองว่ามีการลงพ้ืนที่ไปรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหรือไม่ 
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 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - มีการปรับกฎหมายให้สอดคล้องโดยใช้มาตรฐานสิทธิเพ่ือตรวจสอบ ซึ่งส านักงานเป็นส่วนราชการที่ร่วม
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและจัดท าร่างโดยผู้ที่มีอ านาจพิจารณาคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 - สิทธิของเด็กมีการให้ความส าคัญเรื่องการแสดงออกและความปลอดภัย โดยในส่วนสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐที่มีความก้ ากึ่งกัน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการตกลงร่วมกัน 
 - กรณีที่สิทธิแรงงานภาครัฐจ้างเหมาและลูกจ้างชั่วคราวซึ่งสวัสดิการไม่เข้าถึงจะมีการรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 - ตัวชี้วัดการให้กติการะหว่างประเทศได้ด าเนินการแล้วแต่ตัวชี้วัดของงบประมาณมีการประเมิน  
สถาณการณ์สิทธิมนุษยชนภาพรวมของประเทศ 
 - ประเด็นเรื่องการชุมนุมทางการเมืองมีการตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์โดยให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ใน
ที่ชุมนุมและมีการสรุปรายงานเป็นระยะ 

 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน          ๘๑,๑๗๑,๗๐๐     บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตในราคาแพงและไปขายต่อให้กับ
ประชาชนในราคาที่สูงซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับประชาชน ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องดังกล่าวมา
ด าเนินการหรือไม ่
  - เสนอแนะให้ด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อประชาชนโดยการเปิดเผยข้อมูล และใน
ตัวชี้วัดให้เพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวนภารกิจหรือทรัพยากรบุคคล 
 หน่วยงานตอบชี้แจง  
 - ได้มีการด าเนินการโดยเน้นสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดและในตัวชี้วัดจะขอรับไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนต่อไป 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสอง ขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ที่การไฟฟ้าให้บริษัทเอกชนผลิตเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

  
ส านักงานอัยการสูงสุด       ๓,๖๗๕,๒๑๗,๔๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ส านักงานอัยการสูงสุดต้องการกลไกหรือเครื่องมือใดเพ่ือให้สามารถด ารงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของ
ตนเองได ้
 - ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าทางด้านสังคม กรณีที่ประชาชนชนมีปัญหากับข้าราชการต ารวจ
หรือมีการเลือกปฏิบัติกับประชาชนส านักงานอัยการสูงสุดมีขั้นตอนหรือมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างไร 
 - กรณีขอให้การปฏิรูปต ารวจกับพนักงานอัยการให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม 
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  - มีข้อห่วงใยในการท างานของส านักงานอัยการสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดโครงสร้างอ านาจ โครงสร้างทาง
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ โครงสร้างงบประมาณ และโครงสร้างทางสังคมและการเมือง 
 - ควรมีการใช้ส านักงานร่วมกับศาลเพ่ือความสะดวกในการท างาน และขอให้ชี้แจงว่าเพราะเหตุใดจึงใช้
งบด าเนินงานจ านวนมาก 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - คดีท่ีเกี่ยวกับการเมืองชี้แจงว่าในการด าเนินคดีจะมีการแยกพิจารณาโดยผู้บริหารจะพิจารณาตามล าดับ
ชั้น ซึ่งในการปฏิรูประบวนการยุติธรรมควรให้อ านาจสอบสวนกับอ านาจฟ้องร้องอยู่ด้วยกันเพราะด้วยข้อจ ากัด
ของกฎหมายท าให้เกิดปัญหาจึงควรมีการผลักดันเพ่ือให้เกิดอิสระมากขึ้น และในเรื่องผลสัมฤทธิ์ในทางคดีในคดี
ส าคัญจะต้องรายงานโดยมีระยะเวลาทุกขั้นตอน ทั้งนี้  เมื่อมีคดีจะต้องท าให้การสอบสวนในชั้นต้นตรงกับ
ข้อเท็จจริงมากที่สุดและในการสั่งคดีทุกคดีต้องเตรียมแก้ต่างไว้ล่วงหน้าท าให้ปัญหาการสั่งคดีต้องแก้ไขที่ระบบ
เท่านั้น  
 - ชี้แจงว่ามีการให้ความส าคัญกับคดีอาญาทุกคดีเท่ากันโดยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในคดีที่ปรากฏเข้ามา
ในส านวนเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานได้ จ าเป็นต้องมีการออกกฎหมายเพ่ือให้อัยการสามารถ
ท าได้ โดยควรก าหนดว่าการสอบสวนคดีที่มีอัตราโทษเท่าใดที่จะให้อัยการเข้าไปสอบสวนเพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมกับประชาชน ส่วนเรื่องอาคารสถานที่ท างานของอัยการหากสามารถท าให้อยู่บริเวณใกล้เคียวกับศาลจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง 
 - ในเรื่องตัวชี้วัดผลของคดี ซึ่งจะใช้เวลานานหลายปีจึงจะทราบผลท าให้การเก็บตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดเมื่อมี
การสั่งคดีและผลแห่งคดีเป็นไปตามค าฟ้อง และในเรื่องอัยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ  เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด กรณีที่ส านักงานอัยการสูงสุด
ยกตัวอย่างจ านวนคดีที่ด าเนินการและได้แสดงผลไว้ในเอกสาร แต่มีอีกหลายกรณีที่ได้แสดงไว้ว่าด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ได้แสดงผลไว้ จึงขอรายละเอียดจ านวนคดีที่ได้ด าเนินการที่ได้ด าเนินแล้วเสร็จผลเป็นอย่างไร ซึ่งไม่ได้
แสดงไว้ให้เห็น 

 
เมืองพัทยา                   ๑,๘๙๙,๗๒๘,๔๐๐       บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
 ไม่มีกรรมาธิการสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
  
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า    ๑๒๓,๘๐๑,๒๐๐        บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบการวิเคราะห์ธุรกิจแอลกอฮอล์ผูกขาดหรือไม่และกรณีมีการติดป้ายโฆษณาสินค้าเดียวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะด าเนินการอย่างไร 
 - สอบถามความคืบหน้ากรณีการควบรวมธุรกิจซีพีกับเทสโก้โลตัส และมีมุมมองอย่างไรในความไม่เป็น
ธรรมของกิจการออนไลน์การส่งอาหารและมีตลาดสินค้าใดบ้างที่จะท าการศึกษา โดยขอให้มีบทบาทท างานเชิงรุก
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ชัดเจนมากขึ้นและชี้น าในการแข่งขันทางการค้าได้ 
 - สอบถามกลไกท่ีใช้ในการก ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า 



๑๖ 
 

 - แสดงความคิดเห็นว่ามีการผูกขาดทางการค้ากว้างกว่าที่กฎหมายก าหนดในปัจจุบันและท าให้บริษัทมีการ
ก ากับทางการค้าจึงควรปรับแก้กฎหมายให้เป็นไปตามสัดส่วนตามมูลค่าตลาดและมีการชดเชยให้กับผู้ที่เดือนร้อน 
  
 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ชี้แจงอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ .ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้อ านาจเหนือตลาดในธุรกิจเกินหนึ่งพันล้านบาท โดยมีอ านาจในการควบรวมธุรกิจ การฮ้ัวธุรกิจ แต่ไม่มี
อ านาจ Anti – Dumping นอกจากนี้ มีการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาเปรียบ สืบสวนสอบสวน เก็บข้อมูลและหา
พยานหลักฐาน ในการค้าสุราเถื่อนหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีธุรกิจใหญ่กึ่งผูกขาดมีการเฝ้าระวังต่อการท า
ธุรกิจที่มีอิทธิพลเหนือตลาดโดยมีการรับเรื่องร้องเรียน ในส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการน าเข้าไม่อยู่ขอบข่าย
ของส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
 - ความคืบหน้าการควบรวมธุรกิจขนาดใหญ่ได้มีการรับเรื่องและมีการตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ขอบเขตตลาด นิยามตลาด มีการเร่งรัดการขออนุญาตแล้ว และในการศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจขนาดใหญ่มี
การสอบสวนการคิดค่าธรรมเนียมการค้าต่างออกไป 
 - ในการร่วมมือกับภาคเกษตรมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับซื้อสินค้าทางการเกษตร และ
โครงสร้างตลาดต้องมีการศึกษา กรณีธุรกิจจองห้องพัก จองโรงแรมมีโครงสร้างธุรกิจเป็นอย่างไร และในธุรกิจ
โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังสาธารณสุขไม่ให้เกิดการตกลงฮั้วในการจ าหน่ายสินค้าด้านสาธารณสุข 
 - ประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันระหว่างธุรกิจรายเล็กรายใหญ่ ได้มีการส่งเสริมให้มีธุรกิจขนาดใหญ่
เพ่ือให้แข่งขันกับต่างประเทศแต่ไม่เบียดบังธุรกิจรายเล็ก และในธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์มีการปิดสาขาใน
ต่างจังหวัด 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายวรภพ วิริยะโรจน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอรายละเอียดเรื่องการสอบสวนที่ยุติไป
แล้วจ านวน ๑๑ เรื่อง 
 - พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสอง ขอรายละเอียดเรื่องการ
สอบสวนที่ยุติไปแล้วจ านวน ๑๑ เรื่องและเรื่องที่อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริง 

 
ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ      ๑๕๕,๓๙๙,๕๐๐        บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอให้มีการอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 - ขอให้มีการร่วมด าเนินการกับส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
 - แสดงความคิดเห็นโดยเสนอแนะว่าให้สภาเกษตรกรจังหวัดเสนองบประมาณผ่านทางจังหวัด 
หรือกลุ่มจังหวัดเพ่ือเปิดช่องให้สามารถท างานได้  
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ในการอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์เป็นกรณีค้างเรื่องผลงานประจ าปี ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ  
 - ในการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าขอรับไปด าเนินการ 



๑๗ 
 

 - ประเด็นความซ้ าซ้อนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่าภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนใหญ่จะเป็นงบด าเนินการและงบอบรม ส่วนส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเป็นการด าเนินการระหว่าง
เกษตรกรด้วยกันและการบริหารจัดการมีการร่วมด าเนินการระหว่างหน่วยงานด้วยกัน 
 
 
 
  รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดงบด าเนินการจ านวน ๑๕๐ ล้านบาท 
และในการจัดท าฐานข้อมูล Big data ขอค าอธิบายค าว่า Big data และขอทราบว่าข้อมูลที่น าเข้าคืออะไร มีการ
ประเมินและต่อยอด Big data อย่างไร 
 - นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด ในการผลิตภาคการเกษตรขอทราบ
รายละเอียดการตั้งกองทุนร่วมทุนเกษตรกร 
 - นายวรภพ วิริยะโรจน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอทราบนิยามของตัวชี้วัดปัญหาเกษตรกร
ได้รับการแก้ไขร้อยละ ๖๕ และขอทราบภารกิจที่ท าให้งบประมาณที่จัดสรรให้กับสภาเกษตรกรตอบโจทย์ได้ดีกว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา      ๕,๐๐๑,๔๖๔,๖๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบกรณีที่เด็กได้รับทุนไม่กล้าย้ายโรงเรียนและเด็กกลุ่มหัวจีไรสัญชาติจะเข้าถึงทุนหรือไม่และมี
การเตรียมการกรณีมีการย้ายโรงเรียนอย่างไร 
 - ขอให้ชี้แจงรายละเอียดทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - กรณีการย้ายโรงเรียนชี้แจงว่าไม่เป็นปัญหาในทางเทคนิค มีการคัดกรองความยากจนโดยใช้หลักทุน
ทรัพย์โดยดูตามบ้าน ปัญหาในทางปฏิบัติจะเป็นการชี้แจงประชาสัมพันธ์โรงเรียนต้นทางและปลายทาง และใน
ส่วนการตัดวงจรความยากจนข้ามชั่วคน การศึกษาจะช่วยตัดขาดวงจรความยากจนได้  
 - ในส่วนงบด าเนินการจ านวน ๑๗๐ ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือเด็กจ านวน ๘๒๙,๐๐๐ คน โดยในผล
การด าเนินการที่ส าคัญในปี ๒๕๖๓ ลักษณะด าเนินงานจะเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือ การส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษา การศึกษาวิจัย นวัตกรรม พัฒนาฐานข้อมูลและอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วย เด็กเล็กขาดทุนทรัพย์ เด็กก่อนวัย
เรียน เด็กนักเรียนขนาดทุนทรัพย์ เด็กนอกระบบ เด็กมัธยมปลายยากจน เด็ก ปวส. ยากจน เด็กท่ีไม่เรียนต่อหลัง
จบมัธยมต้น และแรงงานต้องการพัฒนาทักษะ 
  รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายจักรพันธ์ พรนิมิต กรรมาธิการ กรณีมีการปรับลดงบประมาณขอให้ชี้แจงรายละเอียดว่าเด็กกลุ่ม
ไหนที่จะได้รับผลกระทบ 
 - นายวรภพ วิริยะโรจน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอทราบการค านวณจ านวนงบประมาณที่
หักเงินให้กับเด็กหารกับจ านวนเด็กจะได้รับจ านวนเท่าใดต่อคน 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๕๐ นาฬิกา 



๑๘ 
 

นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  
นางสาวอนุสรา เกื้อข า นิติกรช านาญการ  

นายจิรพันธุ์ กูรสุรพงศ์ วิทยากรช านาญการ  
ผู้จดสรุปผลการประชุม 


